

เค้นสอบ3ป่าไม้ หาตัวการใหญ่ ขนประดู่ส่งจีน

จากกรณีกำลังตำรวจ สภ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จับกุมไม้ประดู่ทั้งแบบท่อนและแปรรูปจำนวนมาก ขณะขนมากับรถบรรทุก 10 ล้อ 2 คันที่ขั้วมาจาก บ้านสบคำ ต.เวียง อ.เชียงใหม่ ตรวจสอบไม้ทั้งหมด ไม่มีรอยประทับดวงตราป่าไม้และเอกสารการเคลื่อนย้ายไม้ จับกุมนายเสกฐิตพัฒน์ ระลึก อายุ 47 ปี กับ นายวีระ อาริยะยิ่ง อายุ 50 ปี คนขับทั้งสองคัน ให้การว่า เป็นคนขับของ หจก.เชียงใหม่แครน ได้รับการว่าจ้างขนไม้จากหน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ 4 ต.บ้านแซว อ.เชียงใหม่ ไปส่งที่บ้านจิวเฒ่า ต.ศรีดอยมูล อ.เชียงใหม่ โดยไม่รู้ว่าเป็นไม้ผิดกฎหมาย หลังเกิดเหตุนายอรุณพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ และหัวหน้าชุดพิทักษ์ไพร นายจุมพฏ ขอบธรรม ผอ.สำนักกฎหมาย กรมป่าไม้ ว่าที่ ร.ต.วรัท ตูลยธำรง นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมายกรมป่าไม้ นายสมศักดิ์ เขียมสงวน-

วงศ์ ผอ.สทป.ที่ 2 (เชียงใหม่) และคณะลงพื้นที่ เพื่อขยายผลตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพร้อมสั่งการให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงใหม่) ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กระทั่งมีคำสั่งไล่ออกนายคำดี อินทวงศ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจป่า หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ 4 ต.บ้านแซว อ.เชียงใหม่ และสั่งย้ายนายวัชรระ สักดิ์เจริญ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า 4 กับพวกอีก 2 คนไปประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย ต่อมาเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 เม.ย. นายอรุณพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ และ น.ส.ณัฐกัญญา พิทักษ์ป่า (สทป.พ.) สั่งการให้ว่าที่ ร.ต.วรัท ตูลยธำรง นิติกรชำนาญการสำนักกฎหมาย กรมป่าไม้ ลงพื้นที่ อ.เชียงใหม่ สอบปากคำนายวัชรระ สักดิ์เจริญ หัวหน้าหน่วยฯ กับลูกน้องอีก 2 คนที่ถูกสั่งย้ายไปประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงใหม่) เพื่อขยายผลให้ถึงตัวการใหญ่ในขบวนการขนไม้ประดู่ลงเรือไปขายประเทศจีน เบื้องต้นจากแนวทางสืบสวนไม่เชื่อว่าข้าราชการระดับปฏิบัติการอำเภอจะขนไม้เดือนละเรือในจำนวนมากมูลค่านับ 10 ล้านบาท โดยไม่ถูกจับกุม นอกจากนี้หน่วยความมั่นคงในพื้นที่สงสัยว่าจะมีการสวมใบรับรองเป็นไม้ถูกต้องออกจากกรมป่าไม้เพื่อให้มีการส่งออก เพราะทุกครั้งที่หลายหน่วยงานทั้งทหาร ตำรวจ นรข. ทหารพราน เข้า

ตรวจยึดท่อนซุง ไม้แปรรูปครั้งละจำนวนมากจะมีการอ้างเป็นไม้ถูกกฎหมายแต่ไม่มีหลักฐานการขนย้ายมาแสดงได้ทันทีต้องรอผู้ที่อ้างเป็นเจ้าของไม้ไปหาหลักฐานมาแสดงภายหลังเป็นเรื่องที่ชุดจับกุมอึดอัดใจเป็นอย่างมาก หากจับไม้ได้จะลักลอบขนไม้ลงเรือในท่าเรือเดือนทันทีขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับไฟเขียวให้รวบรวมพยานหลักฐานเตรียมปูพรมกวาดล้างตรวจค้นหลายขบวนการมอดไม้ทำลายชาติครั้งนี้ในเร็ววัน